

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ฉันได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรประกอบด้วย ด.ต.เกียรติศักดิ์ สนธิพงษ์ คุณณัชชิต อัมพะวัตต์ คุณชาติ ฉายาวรรณ และคณะ ช่วงเช้าเป็นภาคทฤษฎี ส่วนช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ดีมาก มีประโยชน์และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน





พึงระวังไว้ว่าถ้าไฟไหม้หม้อไหม้กะทะขณะทำอาหาร ห้ามเอาน้ำราดเพื่อดับไฟเด็ดขาด เพราะจากไฟกองเล็กในหม้อในกะทะ จะกลายเป็นกองเพลิงใหญ่ท่วมห้องครัวเสียวนะ วิทยาการสารคดีให้ดู เห็นกับตาเลยคะ น่ากลัวมาก



วิธีที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีถังดับเพลิง ให้เอาผ้าหม้อปิดหม้อหรือผ้าหม้อใหญ่ๆ ปิดกะทะไว้ เพื่อจำกัดอากาศเป็นเบื้องต้นก่อน จากนั้นใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่ชุบน้ำให้ชุ่ม คลุมหม้อหรือกะทะไว้ และปิดวาล์วแก๊ส หากที่ถังแก๊สมีเปลวไฟด้วย ก็ให้หาผ้าขนหนูผืนใหญ่ชุบน้ำนำมาคลุมด้านบนของถังเช่นกัน เพื่อให้สามารถใช้มือปิดวาล์วแก๊สได้







อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับรู้จากวิทยากรคือกรณี Power Bank หรือที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง เกิดการลุกไหม้ขึ้น ห้ามใช้น้ำดับไฟเด็ดขาดค่ะ เพราะ Power Bank จะระเบิด แรงระเบิดรุนแรงทำให้บาดเจ็บได้ วิธีที่ถูกต้องหากไม่มีถังดับเพลิง คือนำ Power Bank ที่ลุกไหม้อยู่ไปวางในที่โล่งที่ไม่ทำให้เกิดไฟลุกลามได้ เช่นบริเวณที่เป็นพื้นปูน พื้นดิน เป็นต้น จนมันไหม้ตัวมันหมดไปเอง

จากการฟังทฤษฎี ชมการสาธิต และปฏิบัติจริงจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนั้น ทำให้เห็นความสำคัญและตระหนักในเรื่องของอัคคีภัย รู้ประเภทของไฟ รู้พัฒนาการของไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ รู้วิธีดับไฟในเบื้องต้น รู้วิธีการหนีไฟ รู้จักประเภทของเครื่องดับเพลิง ใช้เครื่องดับเพลิงเป็น และเห็นความสำคัญของเครื่องดับเพลิงว่าควรมีไว้ประจำบ้าน และรถยนต์ จะทำให้ชีวิตปลอดภัยกว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาจริงๆ

เมื่อวานฉันไปธุระที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง สะดุดตากับเครื่องดับเพลิงที่วางอยู่ข้างเสา เป็นถังสีแดงปลายกระบอกลดฉีดจะใหญ่ๆ เห็นปั๊มฉันสามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นเครื่องดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO-2 จากแต่ก่อนฉันไม่เคยมีความรู้ ไม่เคยสนใจจริงๆ ที่ฉันไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้บ่อยๆ ก็ไม่เคยจะมองเห็น

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเริ่มเห็นผลและใช้งานได้แล้วจริง ๆ



เครดิตภาพ : วิชาส อ่อนนุ่ม